

<b>Họ Tên:</b>	Justin Ray
<b>Tên Vợ/Chồng (nếu có):</b>	Allison Ray
<b>Số con cái (nếu có) – bao gồm họ tên, tuổi, trường học hiện nay và nếu thích hợp, năm tốt nghiệp/tên trường trung học phổ thông:</b>	Ellen Ray 8 tuổi hiện đang học Lớp 3 tại Trường Tiểu Học Post, Lauren Ray 10 tuổi hiện đang học Lớp 5 tại Trường Tiểu Học Post, Evan Ray 13 tuổi hiện đang học Lớp 8 tại Cook Hr. High
<b>Nghề Nghiệp và Công Ty:</b>	Phát Triển Kinh Doanh trong ngành Dầu Khí
<b>Phòng/Ban:</b>	Jersey Village
<b>Số năm đã sống trong phạm vi CFISD:</b>	32
<b>Tại sao quý vị lại chọn sống tại CFISD? :</b>	Tôi đã lớn lên ở Cy-Fair ISD và các giá trị của cộng đồng là một phần không thể thiếu tạo nên con người tôi. Vợ chồng tôi quyết định nuôi cả ba con tại CFISD vì chất lượng giáo dục và để chúng được biết đến những giá trị và trải nghiệm giống như tôi, đó là các gia đình khăng khít, có những tình bạn lâu bền và cộng đồng an toàn.
<b>Quý vị hiện có làm tình nguyện viên tại CFISD không?:</b>	Có
<b>(Các) trường học nào?:</b>	Trường Tiểu Học Post
<b>Quý vị đã từng làm tình nguyện viên tại CFISD trước đây chưa (nêu rõ các năm)? :</b>	
<b>Liệt kê các hoạt động mà quý vị tham gia tại trường học và/hoặc câu lạc bộ phụ huynh học khu, quan hệ đối tác kinh doanh và/hoặc ủy ban tại CFISD.:</b>	Tôi rất thích tham gia Chương trình Watch Dog tại Trường Tiểu Học Post, trong đó có những hình mẫu nam giới tích cực cho học sinh, sự hiện diện của chúng ta là minh chứng cho thấy giáo dục là việc làm rất quan trọng. Ngoài ra, gia đình chúng tôi đã hoạt động tích cực trong PTO Trường Tiểu Học Post, vợ

tôi Allison là thành viên hội đồng. Trong mười lăm năm qua, tôi đã có vinh dự được tham gia và trao giải thưởng Trung Úy Jeremy E Ray cho Quỹ Giáo Dục Cy-Fair.

**Bao gồm mọi lĩnh vực khác mà quý vị đã hỗ trợ CFISD không được đưa vào trong câu hỏi trước.:**

Tôi từng là Thị trưởng của Jersey Village, tại đây có hai trường là Trường Tiểu Học Post và Trường Trung Học Phổ Thông Jersey Village. Tôi nhận thức sâu sắc được mối liên hệ trực tiếp giữa các trường học có tiếng tăm với sự tăng trưởng và danh tiếng của khu dân cư. Tôi đảm bảo rằng Thành phố đã hợp tác với cảnh sát trường học để đảm bảo an toàn cho các trường học. Ngoài ra, tôi đã làm việc với các viên chức của học khu về các vấn đề liên quan đến việc phân vùng và các tuyến xe buýt đưa đón học sinh.

**Liệt kê các tổ chức tại địa phương mà quý vị hiện đang tham gia, gồm cả các chức vụ nắm giữ:**

Ngoài những năm đảm nhiệm chức vụ dân cử và tham gia Quỹ Giáo Dục Cy-Fair, hiện nay tôi hoạt động trong Thiếu Đoàn Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ tại Jersey Village. Tôi từng là Chủ Tịch Ủy Ban và điều phối nhiều sự kiện, gồm có các hoạt động liên quan đến sáp nhập. Tôi là thành viên của Champions Forest Baptist Jersey Village từ năm 1990 và đã phụ trách nhiều vai trò khác nhau, trong đó có Ủy Ban Nhân Sự.

**Xem xét các kỹ năng và năng lực của quý vị, đóng góp tích cực nào quý vị sẽ thực hiện với vai trò là thành viên của Hội Đồng Quản Trị? :**

Những năm tháng đảm nhiệm chức vụ dân cử ở địa phương của tôi sẽ là tài sản vô giá. Tôi có kinh nghiệm trực tiếp trong việc tiếp xúc cộng đồng để hiểu rõ nhất nhu cầu và mối quan tâm của họ. Tôi có hiểu biết sâu sắc về cách thực hiện các sáng kiến táo bạo, bàn bạc kỹ lưỡng trong phạm vi cơ quan dân cử và hợp tác với nhân viên để cung cấp dịch vụ cho khu vực bầu cử. Tôi sẽ áp dụng những kinh nghiệm này để thống nhất ý kiến giữa các Ủy viên về cách giải quyết các vấn đề ngày càng tăng mà học khu của chúng ta đang phải đối mặt.

**Các trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị là gì?:**

Vai trò của Hội Đồng Quản Trị là gắn kết với cộng đồng để hiểu rõ nhất nhu cầu và mối quan tâm của cộng đồng, đồng thời đưa những thông tin này vào văn hóa, tầm nhìn và kế hoạch cho học khu. Bàn bạc

ý kiến đóng góp của Tổng Giám Đốc Học Khu, nhân viên và giáo viên, sau đó tầm nhìn này sẽ được chuyển cho Tổng Giám Đốc Học Khu triển khai. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá hiệu quả hoạt động của học khu một cách nhất quán và đảm bảo rằng các học sinh được CFISD trang bị kiến thức để thành công trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh của thế kỷ 21.

**Mối quan hệ tích cực của thành viên hội đồng quản trị trong Hội Đồng đóng vai trò gì trong việc tác động đến sự thành công của học sinh? :**

Mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong Hội đồng là một mục tiêu tuyệt vời. Điều này có thể chứng minh cho học sinh và cộng đồng thấy tầm quan trọng của việc tôn trọng và văn minh ngay cả khi có những bất đồng. Theo kinh nghiệm làm việc trong hội đồng dân cử với tư cách là thành viên Hội đồng Thành phố và Thị trưởng, tôi đã tận mắt chứng kiến mối quan hệ tốt đẹp có thể giải quyết những bất đồng về chính sách và mang lại một chính sách hiệu quả và đúng đắn như thế nào.

**Học khu phải đối mặt với những thách thức quan trọng nào và đâu là các giải pháp khả thi để giải quyết những vấn đề đó? :**

Vấn đề lớn nhất mà Cy-Fair ISD phải đối mặt là tính cạnh tranh ngày càng cao của các lựa chọn giáo dục khác dành cho các gia đình. Để củng cố giá trị của mình đối với phụ huynh học khu, CFISD cần tái cam kết cải thiện kết quả học tập của học sinh, chống lại tình trạng chính trị hóa chương trình giảng dạy, đảm bảo an toàn trường học cho cả học sinh và giáo viên cũng như đảm bảo trách nhiệm tài chính. Ngoài ra, tất cả các học khu sẽ vẫn còn khó khăn về ngân sách do lạm phát trên diện rộng, điều này đòi hỏi phải lập ngân sách chặt chẽ và có chiến lược.